

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGLA2

Tên giáo viên: **Lớp A2, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thu Hương**

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 04/11 đến 08/11</i>	Tuần 2 <i>Từ 11/11 đến 15/11</i>	Tuần 3 <i>Từ 18/11 đến 22/11</i>	Tuần 4 <i>Từ 25/11 đến 29/11</i>	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ, thể dục sáng	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp (cất đồ dùng cá nhân) khi đến lớp. * Tập thể dục theo nhạc chung của trường: tập cùng với vòng - Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Đàn gà trong sân - Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Tay: Ra trước - gập tay trước ngực - Chân: Ngồi khụy gối. - Bụng: Quay người sang 2 bên - Bật: Chân sáo, Chụm tách - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.					
Trò chuyện	Kể các hoạt động nổi bật trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Phường Gia Thụy. Nghe các bài hát về nghề nghiệp các đồ dùng trong gia đình - Trao đổi với phụ huynh: ở nhà trò chuyện với trẻ về công việc của bố mẹ (tên nghề, công việc, trang phục, sản phẩm. Sưu tầm tranh ảnh về các nghề trên họa báo, tạp chí - Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của bố mẹ trẻ: bố (mẹ) làm nghề? Công việc của nghề đó làm những gì? Trang phục, nơi làm việc, sử dụng những dụng cụ lao động nào, có ý nghĩa như thế nào với mọi người xung quanh và với xã hội. - Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. (MT:69) - Trò chuyện với trẻ về Phường Gia Thụy (nhân kỉ niệm ngày thành lập Phường 6/11) - Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam (Ngày 20/11)					
Hoạt động học	T2	Hoạt động tạo hình Nặn một số sản phẩm nghề	Hoạt động tạo hình Vẽ nghề mà bé thích	Hoạt động tạo hình Vẽ chân dung cô giáo (MT90)	Hoạt động tạo hình Cắt dán hình ảnh về các nghề (MT91)	MT28, MT87, MT48, MT51, MT2, MT62, MT90, MT13, MT56, MT91, MT11, MT45, MT77
	T3	Khám phá Trò chuyện về Phường Gia Thụy của bé (MT28)	Khám phá Nghề của người thân trong gia đình bé (MT48)	Khám phá Khám phá về nghề giáo viên. (MT13)	Khám phá Bé thích làm nghề gì?	
	T4	Làm quen với toán Nhận biết chữ số 7, số lượng trong phạm vi 7	Làm quen với toán Tách 7 làm 2 phần theo các cách khác nhau (MT51)	Làm quen với toán Đo độ dài 3 đối tượng bằng một đơn vị đo	Làm quen với toán Dạy trẻ xem lịch (MT45)	
	T5	Làm quen chữ viết Làm quen chữ cái a, ă, â	Văn học Thơ: Làm nghề như bố (MT62)	Làm quen chữ viết Làm quen chữ cái e, ê (MT56)	Văn học Thơ: Bé là bao nhiêu nghề (MT77)	
	T6	Âm nhạc - Hát: Gia Thụy phường em - NH: Long Biên đôi mới - TC: Nghe âm thanh đoán nhạc cụ (MT87)	Vận động Bật từ trên cao xuống 40-50cm (MT2)	Âm nhạc NDTT: Hát: Lớn lên em sẽ làm gì? NDKH: - Nghe: Ước mơ xanh	Vận động Ném trúng đích bằng hai tay TCVD: Thi đi nhanh (MT11)	
Hoạt động ngoài trời	* Quan sát: Tranh ảnh về môi trường về các công trình xây dựng ngày một đi lên của Phường Gia Thụy, tranh hỏi đáp về công việc của bố mẹ bé , các thành viên trong gia đình bé, tranh trò chuyện cùng bé về ngày nhà giáo Việt Nam , ý nghĩa của ngày này, và lòng biết ơn của các học trò đối với các thầy cô giáo, công việc, phương tiện của chú bộ đội . * TCVD: Nhảy lò cò; Đi thăng bằng trên dây, Ném bóng; Cướp cờ; lộn cầu vòng, tung bóng, Tìm bạn thân, truyền tin, dung dăng dung dè, tập tầm vông * Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo - Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc) với các lớp trong khối (thứ 3) - Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 5)					
Hoạt động chơi góc	* Góc trọng tâm:: Xây dựng ngôi nhà và khu phố thân yêu của bé (T1). Góc thực hành cuộc sống (T2). Làm quà bưu thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20/ 11 (T3). Góc nấu ăn: chế biến một số món ăn đơn giản(T4). * Góc chơi đóng vai: Nấu ăn, cô giáo, bán hàng, bác sĩ * Góc nghệ thuật: - Tạo hình: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé dán làm tranh về các nghề trong xã hội - Âm nhạc: Múa hát các bài hát về ngày nhà giáo VN, hát một số bài hát chào mừng ngày thành lập phường, hát các bài hát về các nghề trong xã hội. * Góc học tập: - Thư viện: Xem sách tranh, truyện tranh, đọc thơ, truyện theo các sự kiện của tuần: (Đọc thơ diễn cảm: Cô giáo của con, Gia Thụy đôi mới, Chú hải quân - Toán: Sử dụng các khối để xếp thành các hình theo ý thích, Sắp xếp gọi tên các trong tuần theo thứ tự. Xem lịch, in lại lịch ngày trên bóc lịch.					
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	- Thực hành – rèn các kĩ năng: Thói quen văn minh khi ăn: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. + Trẻ có kĩ năng rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp					

Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn chơi TC: Chơi lắp ghép các hình, đếm, gấp..các đồ vật, tạo nhóm có số lượng 67 (ĐC Mon). Phân biệt thời gian (hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các hoạt động đặc trưng) - Kể chuyện – đóng kịch: Ba anh em, thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa, bó hoa tặng cô - Hát các bài hát về phường Gia Thụy, Long Biên, cô giáo - Rèn kĩ năng tạo hình: cầm bút chì, cầm kéo cắt, xé giấy dài dài, và theo đường cong - Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...) Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao - Rèn các kĩ năng: chờ đến lượt trò chuyện, không nói leo, ngắt lời. - Chơi theo ý thích - Tham gia phòng Kidsmat - Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 			
Chủ đề - Sự kiện				
Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN			
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU			

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên